

บาท/ดอลลาร์ฯ อยู่นี้ อยู่ที่ 31.34 ทรงตัวจากราคาปิดตลาดวานนี้ มองกรอบที่ 31.30-31.40

*บาท/ดอลลาร์ฯ อยู่นี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.34 ทรงตัวจากระดับปิดตลาดวานนี้ แต่แข็งค่าจากราคาเปิดตลาดวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 31.36

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.30 แนวต้านที่ 31.40

*ตลาดยังคงระมัดระวังการลงทุนโดยจับตาดูนโยบายการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า จะเป็นไปในทิศทางใด หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวให้กับประเทศแคนาดา และเม็กซิโก

*ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.พ.61 อยู่ที่ 2.35 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

*ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,219 ล้านบาท ในการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้า SMEs จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,760 ล้านบาท ผู้ประกอบการแต่ละรายมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงความสามารถในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ 20%

*คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) อนุมัติเพิ่มเติมให้โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา หรือรถไฟฟ้านครราชสีมา เข้ามาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น ประมาณ 3.26 หมื่นล้านบาท

*นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ หรือ TFF) ว่าอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เบื้องต้นหากศาลปกครองตัดสินภายในเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ จะสามารถยื่นคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ได้ทันที และจะระดมทุนมาใช้ในโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E - W Corridor ด้านตะวันออก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ที่จะใช้เงินลงทุนก้อนแรกในเดือน ส.ค. 61

*วันนี้ ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% และอาจส่งสัญญาณการยุติมาตรการคว่ำบาทในเดือน ก.ย.61 นี้

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,194.92 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้